



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp.

Sáng ngày 22/5, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 22/5 đến ngày 21/6) đã khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh,

đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013, hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tái cơ cấu nền kinh tế, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới. Do vậy, hoạt động

lập pháp tiếp tục là nội dung trọng tâm của kỳ họp. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Đây đều là những văn bản quan trọng, được cử tri và xã hội quan tâm; một số dự án luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân,

liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều hành kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực giám sát, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận báo cáo giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016; thảo luận và thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018; nghe báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai của Quốc hội. Đồng thời, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chính phủ và các thành viên Chính phủ trong ba ngày.

Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thảo luận báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình

(Xem tiếp trang 4)  
**VŨ SƠN TÙNG**  
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

### Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng

Ngày 22/5, các tổ giám sát của Tỉnh ủy đã đi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Vũ Thư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Đông Hưng.

● Tổ giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tổ trưởng giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng tại Sở Kế hoạch

và Đầu tư. Thời gian qua, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết. Sở đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, Sở chú trọng thực hiện các nhiệm vụ: cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành,

(Xem tiếp trang 4)  
**NHÓM PHÓNG VIÊN**

### Triển khai Luật Đấu giá tài sản

Sáng ngày 22/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016, gồm 8 chương, 81 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được Tiến sĩ Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến,

giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản; đồng thời, hướng dẫn triển khai thực hiện với các nội dung trọng tâm: tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc

(Xem tiếp trang 4)  
**NGUYỄN TÙNG**

### CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 04

Về việc tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ xuân 2017

LTS: Ngày 19 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ra Công điện khẩn số 04/CD-UBND về việc tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ xuân 2017. Toàn văn như sau:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hiện nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, kèm mưa nên bệnh đạo ôn cổ bông đang xâm nhiễm và gây hại cho lúa xuân, có nguy cơ không cho thu hoạch đối với một số giống lúa đang trổ bông và vừa trổ thoát nếu không được phun thuốc phòng, trừ bệnh kịp thời.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Tổng biên tập Báo Thái Bình và yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

- Tạm hoãn các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa xuân cuối vụ, bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2017. Trước mắt, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các HTX DVNN huy động các hộ nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi phun

(Xem tiếp trang 4)

### Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận

Sáng ngày 22/5, UBND huyện Đông Hưng và Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

UBND huyện Đông Hưng và Ban Dân vận Huyện ủy đã thống nhất 7 nội dung phối hợp. Trong đó, tập trung phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng những chủ trương, giải pháp của cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận thành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của huyện; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, có phong cách làm việc sâu sát cơ sở, thực hiện tốt phương châm "đán biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong huyện, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì dân.

**NHÀ NAM**

### Vũ Thư Vận động 1,2 tỷ đồng cho hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), từ tháng 3/2017 đến nay, huyện Vũ Thư đã vận động được 1,2 tỷ đồng từ sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn. Toàn bộ số kinh phí để xây dựng nhà ở cho người có công, tặng quà đối tượng chính sách và triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc huy động nguồn lực ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", trong 3 năm (2015 - 2017) Vũ Thư đã vận động được trên 3 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho người có công.

**NGUYỄN CƯỜNG**

### ĐÔNG HƯNG

### Triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017



Nông dân xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Sáng ngày 22/5, huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017.

Năm 2017, Đông Hưng phấn đấu gieo cấy 11.608ha lúa mùa, năng suất bình quân đạt từ 61 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 72.808 tấn; gieo trồng 1.400ha rau màu hè thu và 4.755ha cây màu vụ đông. Để thực hiện mục tiêu trên, huyện chỉ đạo các địa phương căn cứ đề án của huyện xây dựng đề án sản xuất phù hợp với tình hình thực tế. Khuyến khích người dân và doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, đầu tư sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung vào các cây trồng có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. Chỉ đạo nông dân gieo cấy hết diện tích lúa mùa, bố trí cơ cấu giống lúa, trà lúa, thời vụ hợp lý, tạo điều kiện mở rộng tối đa diện tích trồng cây vụ đông nhằm nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích.

**THỦY DUNG**

### HƯNG HÀ

### Phấn đấu gieo cấy lúa mùa trà sớm đạt 55 - 60% diện tích

Vụ mùa năm 2017, huyện Hưng Hà phấn đấu gieo cấy lúa trà sớm từ 55 - 60% diện tích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ đông.

Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng chuyên canh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, huyện chỉ đạo các địa phương gặt lúa xuân đến đâu làm đất ngay đến đó. Huyện cũng chỉ đạo từ ngày 10 - 15/6/2017 các địa phương trong huyện tiến hành gieo 450 - 500ha mạ theo phương pháp mạ non gieo trẻ. Đối với các địa phương có tập quán gieo mạ nền cứng, tổ chức gieo từ ngày 15 - 20/6. Vùng đất vón, vón cao, tổ chức gieo vãi, gieo sạ từ ngày 20 - 23/6/2017.

**NGỌC MAI**

## CÔNG NGHIỆP VỀ LÀNG

(Xem trang 2)



Nghề dệt khân ở xã Thái Phương (Hưng Hà).

### CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG HƯNG

## Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

(Xem trang 3)

**NGUYỄN CƯỜNG**